

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn xã Trung Trắc

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 08/5/2024 của UBND huyện Văn Lâm về việc triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn xã Trung Trắc.

Ủy ban nhân dân xã Trung Trắc ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của địa phương; phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của xã.

Đảm bảo đội ngũ nhân lực thực thi nhiệm vụ, tổ chức thực hiện các giải pháp thúc đẩy mạnh chuyển đổi số trên cả ba trụ cột; bố trí đủ nguồn lực để phát triển, vận hành, duy trì các nền tảng số và các bộ công cụ sử dụng thống nhất trên địa bàn xã phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số.

Hình thành mạng lưới chuyển đổi số rộng khắp từ huyện đến cơ sở có sự tham gia của cơ quan nhà nước các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân nhằm phát huy tối đa các nguồn lực xã hội, thu hút toàn dân tham gia chuyển đổi số (sau đây gọi tắt là *Mạng lưới chuyển đổi số*).

2. Yêu cầu

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số trên nguyên tắc không làm tăng biên chế cán bộ, công chức của xã, không làm tăng tổ chức, bộ máy của cơ quan nhà nước.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tăng cường công tác phối hợp lồng ghép các nội dung nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm để chuyển đổi số của xã.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

Tăng cường bố trí biên chế về công nghệ thông tin của xã (*trong tổng biên chế được giao của huyện đảm bảo phù hợp với Kế hoạch quản lý biên chế giai đoạn 2024-2026 của xã*) đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số.

Phân công đầu mối thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số tại cơ quan, địa phương.

100% các tổ chức, cá nhân trong mạng lưới chuyển đổi số được tiếp cận và sử dụng các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất.

Tuyên truyền, giới thiệu và phổ biến các nền tảng số và bộ công cụ phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số.

2. Định hướng đến năm 2030

Đảm bảo mạng lưới chuyển đổi số trên địa bàn xã hoạt động có hiệu quả, gắn kết chặt chẽ, phối hợp đồng bộ trong triển khai nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo định hướng cá nhân của tỉnh; 100% nhân lực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số từ huyện đến xã hàng năm bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và nội dung của Đề án. Mạng lưới chuyển đổi số; đồng thời, đổi mới cách thức và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, phổ biến các nền tảng số và bộ công cụ phục vụ quản lý nhà nước, thực thi pháp luật về chuyển đổi số.

2. Rà soát, bổ sung chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số ở địa bàn xã theo quy định tại Luật công nghệ thông tin, Luật an toàn an ninh mạng, Luật giao dịch điện tử và các văn bản khác có liên quan theo hướng tập trung, thống nhất một đầu mối, có phân công, phân cấp phụ hợp cụ thể giữa ủy ban nhân dân xã với cơ sở, xác định rõ nhiệm vụ do cơ quan nhà nước chủ trì triển khai;

nhiệm vụ do cơ quan nhà nước chủ trì, thuê dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp; nhiệm vụ do cơ quan nhà nước chủ trì, huy động sự tham gia của xã hội để triển khai.

3. Kiên toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số

Tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ, công chức tham gia Mạng lưới chuyên đổi số, tăng cường vai trò; cân đối, điều chuyển đảm bảo đủ nhân lực thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chuyên đổi số tại xã.

Phân công lãnh đạo và bộ phận chuyên môn phụ trách đầu mối về chuyên đổi số; đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phân công, bố trí đầu mối phụ trách nhiệm vụ chuyên đổi số tại ủy ban.

4. Nâng cao vai trò tham mưu, điều phối của Ban chỉ đạo chuyển đổi số của xã.

Ban chỉ đạo chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hành động và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chuyển đổi số bảo đảm có kết quả cụ thể, đột phá và thiết thực, đúng định hướng.

Tham mưu, đề xuất lãnh đạo xã để đảm bảo các nội dung về chuyên đổi số theo quy định; chủ động tham mưu, đôn đốc các bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên đổi số.

5. Phát triển lực lượng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật cho đội ngũ nhân lực chuyên đổi số.

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyên đổi số, nâng cao trình độ chuyên môn và kiến thức chuyên sâu cho đội ngũ nhân lực chuyên đổi số từ xã đến cơ sở.

Xây dựng, phát triển đội ngũ nhân lực thực hiện nhiệm vụ chuyên đổi số; tổ chức, duy trì hoạt động các đầu mối chuyên đổi số, Tổ công nghệ số cộng đồng; tổ chức và duy trì các diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên đổi số.

Thu hút, tuyển dụng, điều động, bố trí công chức (hoặc tiếp nhận, bố trí nhân sự có kinh nghiệm, đúng chuyên môn) đảm bảo năng lực chuyên môn, thành thạo nghiệp vụ để kịp thời bổ sung nhân lực cho các ủy ban, tham mưu, triển khai các nhiệm vụ mới về chuyên đổi số, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đẩy mạnh

việc thuê chuyên gia (hoặc phối hợp với các đơn vị có chức năng, kinh nghiệm) tư vấn, hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chuyển đổi số theo quy định của pháp luật.

Tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến nền tảng học trực tuyến để nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, phát triển kỹ năng số cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước theo quy định.

6. Tham gia hoạt động của Mạng lưới chuyển đổi số.

Ban chỉ đạo về chuyển đổi số của xã là cơ quan điều phối chung các hoạt động mạng lưới chuyển đổi số của xã.

Đẩy mạnh các hoạt động của mạng lưới chuyển đổi số:

Tham gia các cuộc họp về chuyển đổi số, các hội thảo, hội nghị chuyên đề để cung cấp trao đổi, cập nhật thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ về chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền điện tử hướng tới chính phủ số, chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

Tăng cường trao đổi, làm việc, khảo sát và học tập kinh nghiệm tại các cơ quan trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh, đôn đốc, phối hợp thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số.

Nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển, thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trong hoạt động của mạng lưới chuyển đổi số.

Tôn vinh, nhân rộng mô hình thành công của các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, sáng kiến, cách làm đột phá, sáng tạo trong hoạt động của mạng lưới chuyển đổi số.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kế hoạch này. Triển khai thực hiện lồng ghép nội dung thực hiện vào Kế hoạch Chuyển đổi số hàng năm của ủy ban để triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực và kinh nghiệm quản lý nhà nước và thực thi pháp luật chuyển đổi số.

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của cán bộ, công chức về tầm quan trọng của chuyển đổi số.

Phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ cộng đồng, đẩy mạnh hoạt

động của Tổ công nghệ số cộng đồng theo xu hướng xã hội hóa.

Ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi Kế hoạch và các hoạt động chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện kế hoạch, huy động các nguồn lực tài chính xã hội và các nguồn kinh phí hợp pháp.

Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này tại ủy ban.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Kiên toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn xã.

Nơi nhận:

- UBND huyện Văn Lâm;
- Phòng thanh tra huyện;
- TT ĐU-HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Cán bộ, công chức xã;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Tuấn